



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์</p> <p>สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>สถานการณ์ฝุ่นละออง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าใน จ.เชียงใหม่ ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำชับนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอบังคับใช้กฎหมายห้ามการเผาทุกชนิดจนถึงวันที่ 30 เม.ย. และกำหนดจุด Hotspot ไม่เกิน 520 จุด โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. จนถึงขณะนี้พบจุดความร้อน 230 จุด สำหรับสถานการณ์หมอกควันและคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานที่ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา และ ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน</p> <p>-นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากมีฝนตกส่งผลให้สภาพอากาศดีขึ้น ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและคุมเข้มมาตรการป้องกันฝุ่นเช่นเดิม กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล เฉลี่ย 24 ชั่วโมง วัดได้ 7-29 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยผลสำรวจอนามัยโพล เรื่องการรับรู้พฤติกรรมการดูแลป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของประชาชนในกทม.และปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานีนนทบุรี พบว่า ร้อยละ 95.2 รับรู้ว่าส่งผลต่อสุขภาพในระดับดีมาก โดยรับรู้ว่าจากโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 87.4 รองลงมาเป็น Social Media ร้อยละ 79.4 รับรู้ว่ากลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายคือเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว โดยประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นแบบเฉพาะ เพียง ร้อยละ 45.3 จึงจำเป็นต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ มากกว่าร้อยละ 91.9 เห็นว่าภาครัฐประชาสัมพันธ์ข้อมูลฝุ่นทำให้ประชาชนเข้าใจจนปฏิบัติตามและดูแลป้องกันตนเองได้ทันเหตุการณ์ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า เกือบร้อยละ 50 ยินดีร่วมมือช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อลดผลกระทบฝุ่นขนาดเล็กและลดใช้รถยนต์</p>
<p>ผจก.รายวัน 360 องศา โพสต์ทูเดย์ มติชน</p> <p>มติชน</p> <p>มติชน</p>	<p><b>พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า เดิมคกก.ยาเสพติดให้โทษมีมติผ่านร่างกฎหมายลูก 5 ฉบับแล้ว โดยเป็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับการผลิต การปลูก การสกัด การวิจัย การนำเข้า การจำหน่าย และการส่งออก 1 ฉบับ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 4 ฉบับ แต่พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ระบุว่า การพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกัญชาจะต้องเพิ่มสัดส่วนกรรมการที่เกี่ยวข้องอีก 8 คน คือ ปลัด ก.เกษตรฯ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยฯ สภาการแพทย์แผนไทย แพทย์สภา และสภาเภสัชกรรม จึงต้องมีการประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย 5 ฉบับใหม่อีกครั้ง คาดว่าจะเชิญประชุมได้ภายในวันที่ 22 ก.พ.นี้ ส่วนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายลูกจะประกาศในเว็บไซต์ และจะมีการประชาสัมพันธ์อย่างรอบด้าน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกัญชา ว่า ถ้าไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะเกิดปัญหาได้แก่ 1.ชมรมไต่ดินที่ช่วยปลูก สกัด ให้ผู้ป่วยจะผิดกฎหมายทันที 2.ผู้ครอบครองที่ไปแจ้งอย.โดยที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยจะไม่สามารถเป็นจิตอาสาช่วยผู้ป่วยได้และกัญชาจะถูกทำลาย 3.อาจกระทบผู้ป่วยให้เข้าถึงกัญชยากขึ้น 4.การมองคนที่มีกัญชาเป็นผู้ร้ายเป็นการทำร้ายผู้ป่วยที่กำลังใช้กัญชา ทำให้ผู้ป่วยไม่มีทางเลือก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาด้วยการแพทย์ปัจจุบัน 5.ต้องไม่ลืมว่ากัญชาทางการแพทย์ที่จะผลิตโดยอก.หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปริมาณไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยทั่วประเทศ 6.ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาระยะนี้ล้วนมีความจำเป็นต้องใช้ กฎหมายต้องเอื้อให้ชมรมจิตอาสาสามารถปฏิบัติต่อได้ 7.ผู้ป่วยต้องได้รับกัญชาจากบุคคลที่กำหนดตามกฎหมาย ซึ่งไม่มีความรู้พอที่จะใช้กัญชาในทางการแพทย์ 8.เวลา 90 วันที่นิรโทษกรรม ข้อบังคับที่ตามมาจะต้องไม่มีกระบวนการที่ยุ่งยาก 9.หวังว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดที่จะออกมาในภายหลังจากจะเป็นลักษณะในทิศทางเดียวกัน และ 10.ประเทศไทยในขณะนี้มีความก้าวหน้าเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ในชมรมจิตอาสา</p> <p>-เสนอบทความ วันนี้ (20 ก.พ.62) มีงานประชุมทางวิชาการเรื่องประสบการณ์การใช้กัญชากับผู้ป่วยโรคต่าง ๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คอลัมน์โลกสองวัย	ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มรภ.สวนสุนันทา ผศ. (พิเศษ) ดร. นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นผู้นำการอบรม โดยมีวิทยากร เช่น นพ.สมยศ กิตติมั่นคง น.อ. (พิเศษ) พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร อ.ฉัตรวิชัย พวงมาลัย อ.เนตรดาว ยวงศรี และพ.ท.บัญชา สุวรรณธาดา
กรุงเทพธุรกิจ  มติชน	<p><b>มาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า จากข้อมูลในปี 2560 พบว่า วันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นวันพระใหญ่ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงเหลือ 21 รายต่อวัน จากปกติ 40 รายต่อวัน สำหรับการห้ามขายในวันสงกรานต์จะไม่ได้ผลในกลุ่มที่มีการเล่นสาดน้ำและตั้งวงดื่มที่บ้าน เพราะจะมีการซื้อไว้อีกก่อน แต่จะมีผลช่วยลดอุบัติเหตุในกลุ่มที่ออกมาเล่นสาดน้ำหรือชมคอนเสิร์ตในตอนกลางคืน เพราะจากข้อมูลพบว่า 2 ใน 3 การเกิดเหตุและเสียชีวิตมักเกิดในช่วงเวลากลางคืน หากมีการประกาศห้ามขายในวันดังกล่าวจะทำให้คนช่วยกันจับตาดูการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าฯ กล่าวถึงการกำหนดให้วันที่ 13 เม.ย.ของทุกปีเป็นวันงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า ในแง่เศรษฐกิจอาจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่หวังมาร่วมฉลองวันปีใหม่ไทยเกิดความสับสน และยังมีผลกระทบต่อธุรกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวที่จะต้องเสียรายได้</p>
มติชน	<p><b>แผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 ว่า มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561-2570) ประกอบด้วย แผนงาน 4 ด้าน คือ 1.สร้างและพัฒนากลไกนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 2.ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 3.ปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และ 4.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลกำลังคนด้านสุขภาพที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้สธ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
ไทยรัฐ	<p><b>นวัตกรรมฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. กล่าวว่า ทีมงานกายภาพบำบัด รพ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ได้คิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากกล่องกระดาษ สำหรับช่วยฝึกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแขนและมือ ให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบประสาทและการเคลื่อนไหวนำกลับไปฝึกเองที่บ้าน ทำให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองได้มากขึ้น ลดภาระการดูแลของบุคคลในครอบครัว โดยได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการ สธ. 2561 และได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในงาน HA forum ครั้งที่ 20 ที่อิมแพคเมืองทองธานี ทั้งนี้ กล่องฝึกล้อมือสามารถประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มโรคพาร์กินสัน กลุ่มเด็กพิการ กลุ่มบาดเจ็บไขสันหลัง</p>
เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ kapook เว็บไซต์ jarm	<p><b>ออย.ปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว พบแซทหลุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อดัง ซึ่งมีดารา นักแสดง เป็นเจ้าของ ระบุว่า ได้จ้างให้ปลอม ออย. และสินค้าดังกล่าวโฆษณาว่าผลิตที่ประเทศเกาหลี แต่ความจริงผลิตที่ประเทศไทย ซึ่งหลังจากมีการปลอม ออย. และไปขึ้นตอนกระบวนการผลิตแล้ว เจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจ่ายเงินค่าผลิตสินค้าเพียง 27 ล้าน 5 แสนบาท อีก 27 ล้านไม่ยอมจ่าย เพราะของล้มตลาดระบายออกไม่หมด ต้องจับตาและตรวจสอบต่อไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความจริงหรือไม่</p>
มติชน เว็บไซต์มติชน	<p><b>แบบประเมินอารมณ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ มีความเป็นห่วงความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัว และสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างคนใกล้ชิด จึงเชิญชวนทำแบบประเมินอารมณ์ตนเองและคนรอบข้าง เพื่อชะลอความเครียดและความขัดแย้งทางการเมือง ดังนี้ 1.ฉันมักอารมณ์เสียเวลาคุยเรื่องการเมือง 2.เวลาคนพูดเรื่องการเมืองที่ฉันไม่เห็นด้วย ฉันอดไม่ได้ต้องเถียงเสมอ 3.ฉันหมกมุ่นเรื่องการเมือง จนลืมเรื่องบ้านฉัน 4.ฉันกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงกับประเทศไทยตลอดเวลา 5.ฉันมักจะพยายามโน้มน้าว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ให้คนอื่นเห็นด้วยกับความคิดเห็นทางการเมืองของฉันทเสมอ โดยตอบ ใช่ = 2 คะแนน, ไม่น่าใจ = 1 คะแนน, ไม่ใช่ = 0 คะแนน รวมคะแนนได้ 0-2 อารมณ์ทางการเมืองปกติ คะแนน 3-5 อารมณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีความเสี่ยงที่จะเครียดและเกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นได้ถ้าหมกมุ่นมากเกินไป คะแนน 6-10 อารมณ์ทางการเมืองค่อนข้างรุนแรง มีความเสี่ยงต่อความเครียดและขัดแย้งกับผู้อื่นสูง จึงไม่ควรเปิดรับสื่อที่นำเสนอเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานการณ์หรือกับบุคคลที่มีความคิดรุนแรง</p>
ไทยโพสต์	<p><b>วัณโรค</b></p> <p>-กล่าวว่า นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงนโยบายในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และมาตรการในการลดปัญหาวัณโรค ว่า ได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค ปี 2560-2564 ตั้งเป้าลดอัตราการอุบัติการณ์วัณโรคลงร้อยละ 12.5 ต่อปี จาก 171 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี 2564 และให้เหลือ 10 ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี 2578 มีมาตรการดังนี้ 1.การเข้าถึงบริการให้ครอบคลุมการตรวจรักษาวัณโรคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 2.สอบสวนโรคในผู้สัมผัสวัณโรค 3.เร่งรัดค้นหาและวินิจฉัยวัณโรคที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยส่งตรวจทดสอบความไวต่อยาทุกราย 4.การตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโดยการ X-RAY และตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ และ 5.การรักษาด้วยยาตามแนวทางการควบคุมวัณโรคแห่งประเทศไทย 2561 และดูแลตามมาตรฐานสากล การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยกำหนดให้รพ.ทุกแห่งต้องมีห้องแยกโรคเฉพาะผู้ป่วยวัณโรค รวมถึงเรือนจำที่มีผู้ป่วยวัณโรค, รพ.ขนาดใหญ่ต้องมีห้องแยกโรคแรงดันลบสำหรับรับผู้ป่วยวัณโรคที่อาจมีเชื้อวัณโรคจำนวนมาก, รพ.ทุกแห่งมีคลินิกเฉพาะวัณโรค ไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่น ๆ และมีการคัดกรองและให้บริการแบบช่องทางด่วน และยังคงค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคสูง และบุคลากรทางการแพทย์</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์อีจัน เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ workpoint เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์ kapook เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p><b>ฆ่าตัวตายในรถยนต์</b></p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.ปัญญา อามาตย์เสนา รองสว. (สอบสวน) สภ.บางปะอิน ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตในรถเก๋ง บริเวณปั้มน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.โรจนะขาเข้า ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้เสียชีวิตคือน.ส.อธิษฐาน แซ่ตั้ง อายุ 31 ปี บริเวณพื้นเบาะหลังคนขับพบหม้ออะลูมิเนียมมีถ่านที่จุดไฟแล้ว และพบถุงถ่าน 1 ถุง สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดความเครียดจากหนีพนันฟุตบอล</p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.สัญญาโพธารน รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนธิเบศร์ รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตในรถยนต์ในหมู่บ้านเปี่ยมสุข ซ.รัตนธิเบศร์ 38 จ.นนทบุรี คือ นายสมพงษ์ สิริริน อายุ 70 ปี เบาะด้านคนนั่งพบชวดยาแก้แพ้ และบริเวณพื้นวางเท้าพบเตาถ่านมีขี้เถ้าที่มอดดับแล้ว สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ ส่วนสาเหตุต้องรอสอบปากคำผู้ที่อยู่ในบ้านและผลการตรวจจากแพทย์</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โรคหัด ประเทศฟิลิปปินส์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายฟรานซิสโก ดูเก รัฐมนตรี สธ. ประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวว่า นับตั้งแต่รัฐบาลประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดในประเทศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. พบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 8,443 คน เสียชีวิตแล้ว 136 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 1 - 4 ปี และไม่ได้รับการฉีดวัคซีน พื้นที่วิกฤตที่สุดคือกรุงมะนิลา ซึ่งมีประชากรอาศัยหนาแน่นมากกว่า 12 ล้านคน และอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 1,000%</p>
ไทยรัฐ	<p><b>มอบเครื่องฟอกไตเทียม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิติ ทังไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด ผ่ากขอบคุณกรมการสาธารณสุขโรตารีญี่ปุ่น โรตารีหนองแขม และ โรตารีร้อยเอ็ด ที่ร่วมกันมอบเครื่องฟอกไตเทียม 3 เครื่องให้กับ รพ.หนองพอก นำไปใช้รักษาผู้ป่วย</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch